

Niềm vui nông thôn mới

Bà Nguyễn Thị Là - hội viên Hội Phụ nữ xã Chấn Thịnh chia sẻ: “Thực hiện Cuộc vận động Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 3 năm qua chị em chúng tôi thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tôn tạo cảnh quan, môi trường. Thông qua hoạt động này, làm sạch đẹp bản làng, nâng cao ý thức nhân dân về vệ sinh môi trường”. Cùng chung niềm vui đó, ông Trần Văn Bản, thôn Ao Lay cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi sau nhiều năm nỗ lực đã đạt được thành quả hôm nay. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đầu tư nguồn lực để nhân dân có hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang. Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong xã nhiều năm qua bằng những đóng góp công sức, tiền của để từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM”.

Nằm ở vùng ngoài của huyện Văn Chấn, xã Chấn Thịnh có 15 thôn. Xác định XDNTM là mục tiêu quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hàng năm, Ban Chỉ đạo XDNTM của xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình với những bước đi cụ thể, vững chắc để hoàn thành các tiêu chí. Định kỳ, xã đều đánh giá mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành của các tiêu chí; trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp vận động nhân dân hoàn thành các tiêu chí. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mọi công việc đều được tuyên truyền, tổ chức họp bàn để nhân dân đi đến thống nhất. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, từ phương án xây dựng đến mức đóng góp đều có sự đồng thuận, quyết tâm cao. Trong quá trình XDNTM, nhân dân đã hiến trên 1 ha đất, đóng góp trên 11 tỷ đồng cùng Nhà nước hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM. Ông Hà Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh



Nhân dân thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn bê tông hóa đường thôn.

cho biết: “Để có được kết quả hôm nay, cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, xã thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của XDNTM và xác định được trách nhiệm chủ thể của người dân. Cùng đó, gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, chủ động thực hiện trước các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM”.

Các xã Sơn A, Đồng Khê cũng đang tập trung triển khai những hạng mục xây dựng để hoàn thành các tiêu chí NTM gồm công trình chợ, trụ sở UBND, nhà văn hóa, đường giao thông. Tại thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, niềm vui như nhân đôi khi việc sáp nhập thôn Bản Tín với thôn Minh Đồng đã tạo được sự đồng thuận cao, huy động được sức mạnh của nhân dân vào xây dựng con đường liên thôn. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất nương chè, dịch chuyển hàng rào để con đường được

mở rộng, tạo điều kiện để bê tông toàn tuyến. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp để xây dựng luôn hệ thống điện chiếu sáng của thôn. Ông Nguyễn Danh Toại, thôn Minh Đồng chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất vui vì có chủ trương cứng hóa toàn bộ tuyến đường. Đây là mong ước từ lâu của nhân dân, nhưng trước đây điều kiện chưa cho phép nên bà con mới đổ bê tông được một phần. Nay kinh tế khá hơn, số hộ tăng lên sau sáp nhập nên việc đóng góp của nhân dân cũng nhiều hơn, nhanh hơn. Đặc biệt, nhiều người còn muốn mở đường rộng hơn để thuận lợi giao thương”.

Sau hơn 10 năm XDNTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, đến nay, huyện Văn Chấn có 7/28 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 11,5 tiêu chí/xã. Những kết quả đạt được trong XDNTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn toàn huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao,

Ông Mai Mộng Tuân - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn:

“Kết quả XDNTM ở Văn Chấn là rất khả quan. Tuy nhiên, huyện không bằng lòng với kết quả đạt được mà đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã cán đích và tập trung nguồn lực đẩy mạnh XDNTM cho các xã còn lại. Huyện sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thành công chương trình XDNTM theo lộ trình đề ra”.

góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước... Trong 10 năm qua, huyện đã huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đạt trên 522,5 tỷ đồng, trong đó, vốn lồng ghép và huy động nhân dân đóng góp trên 250 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến trên 10 ha đất, 8.000 cây cối và trên 130.000 ngày công. Với quyết tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, huyện đang huy động các nguồn lực tập trung đưa 3 xã: Chấn Thịnh, Đồng Khê và Sơn A về đích NTM trong năm nay.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện Văn Chấn đặt ra mục tiêu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện mục tiêu này, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chương trình XDNTM. Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để hoàn thành các tiêu chí, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã; hỗ trợ sản xuất hàng hóa, phát triển theo chuỗi giá trị; thực hiện các giải pháp giảm nghèo gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

TRẦN VAN

(Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn)

Làm giàu từ nuôi thỏ

Qua giới thiệu của Hội Nông dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, chúng tôi đến thăm trang trại nuôi thỏ của hội viên Phạm Thị Vân - điển hình trong Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở thôn Yên Thành, xã Yên Hợp.

Trước đây, chăn nuôi lợn giá cả bấp bênh thua lỗ nhiều, năm 2017, qua ti vi, sách báo thấy nuôi thỏ lãi không lớn, vốn đầu tư cũng không nhiều và thị trường đầu ra khá thuận lợi, chị Phạm Thị Vân đã chủ động đến các mô hình kinh tế ở trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm, tìm hướng đi phù hợp với điều kiện của gia đình. Đồng thời, chị tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức. Cuối cùng, chị Vân đã lựa chọn mô hình nuôi thỏ. Chị chia sẻ: “Đầu năm 2017, tôi quyết định xây dựng chuồng trại với diện tích hơn 150 m² và mua 50 con thỏ giống về nuôi. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, thỏ sinh ra bị bệnh chết nhiều. Không nản lòng, tôi tiếp tục nuôi, tự mày mò, tìm hiểu qua sách báo, trên mạng và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình nuôi thỏ đã thành công ở trong và ngoài tỉnh”. Qua thực tế, chị rút ra kinh nghiệm: nuôi thỏ dễ và ít bị bệnh nhưng khi đã bệnh thì chết rất nhanh nên thức ăn cho thỏ chủ yếu là tinh bột và các loại rau, củ hỗn hợp. Thỏ con sau sinh 30 ngày được tách khỏi thỏ mẹ. Đây là thời điểm thỏ con dễ mắc bệnh đường ruột, nên người chăn



Mô hình nuôi thỏ của chị Phạm Thị Vân đang phát triển tốt, thu nhập ổn định.

nuôi phải chú ý đảm bảo thức ăn thật sạch sẽ và liều lượng vừa đủ. Chuồng nuôi khá đơn giản, chỉ bằng tre hoặc lưới sắt, song khâu chăm sóc phải tỉ mỉ. Đặc biệt, phải chú ý quan sát quá trình sinh trưởng của thỏ để tiêm vắc - xin phòng các bệnh đường ruột, nấm, ghẻ... Ngoài ra, chuồng trại cần phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, mùa hè thoáng mát, mùa đông kín ấm. Từ đó, gia đình chị Vân đã chủ động đầu tư 50 đôi thỏ sinh sản, dần dần tăng lên 100 đôi. Mỗi năm, thỏ có thể đẻ 6 đến 7 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 8 con; nuôi 3 tháng trọng lượng đạt 2 - 2,5 kg là có thể xuất bán. Thịt thỏ có giá trị dinh dưỡng cao và được đánh giá là nguồn thực phẩm sạch, lông và da để làm áo, mũ, đồ thủ công mỹ

nhệ. Để có đầu ra ổn định, chị Vân trực tiếp liên hệ với các đầu mối thu mua ở Hà Nội. Nhờ chăn nuôi có uy tín, chất lượng, nên trang trại nuôi thỏ của gia đình chị Vân dần được người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra, tận dụng nguồn phân thỏ để nuôi giun quế, đến nay, gia đình chị là nơi cung cấp giun quế có uy tín trên địa bàn xã Yên Hợp.

Sau 3 năm mày mò tìm kiếm, lấy ngắn nuôi dài, cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của Chi hội Nông dân thôn Yên Thành, chị Vân đã chủ động chuyển giao kỹ thuật nuôi thỏ cho các hội viên trong Chi hội. Đến nay, gia đình chị và 3 hộ chăn nuôi thỏ của Chi hội đã thành lập tổ hợp tác nuôi thỏ xã Yên Hợp. Đây cũng là điều kiện để gia đình chị phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Chị Vân cho biết: “Khi tham gia vào tổ hợp tác, ngoài việc giúp nhau về kinh nghiệm, cách chăm sóc thỏ hiệu quả thì quyền lợi và lợi ích của chúng tôi luôn được đảm bảo. Đặc biệt hơn, đầu ra cho các sản phẩm từ chăn nuôi cũng dễ dàng hơn”. Mặc dù với người dân trong xã, mô hình nuôi thỏ còn mới nhưng xác định rõ đây là mô hình phù hợp với gia đình và đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay nên gia đình chị Vân đã tập trung đầu tư chăn nuôi thỏ sinh sản để cung cấp giống cho gia đình và bà con trong xã. Ngoài đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố với quy mô rộng trên 1.500 m², chia làm 200 lồng nuôi, hiện gia đình chị Vân luôn ổn định trên 100 con thỏ sinh sản, trung bình mỗi tháng xuất bán 4 - 5 tạ thịt, doanh thu mỗi năm gần 200 triệu đồng. Mô hình nuôi thỏ của gia đình chị Vân đang trở thành hướng đi mới để bà con trong và ngoài xã học tập và làm theo.

TRẦN NGỌC